



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ แล้ว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๖๐๐๑๐๑	๖๐๒๐๐๕๙๙	นางสาวกานต์พิชชา บุญมี
๒	๖๐๐๑๐๒	๖๐๒๐๐๐๔๒	นางสาวพิมพ์วิริย์ ศรีจันทร์

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๖๐๐๒๐๑	๖๐๑๐๐๐๒๓	นายเจตน์สฤกษ์ ทยทัยสฤทธิกุล

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการนี้ได้ทราบว่า

๑. บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางบก ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒/๒ ผู้ที่ได้...

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จะมีสิทธิได้รับการบรรจุ ก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางบก

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ใน บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและ แต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยการโอน แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ไม่รับโอน โดยได้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

๓.๕ ผู้นั้นได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการ บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมการขนส่ง ทางบก หรือในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพังงา หรือในตำแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสิทธิชัย ศักดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา